

Hung Yên, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Số 26 - KH/ĐUK

**KẾ HOẠCH**

**Học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương**

- NRC ĐUK cho thảo luận  
thảo luận  
- VP B hội hợp;  
các đ/c IV/cấp, thảo  
gia ý kiểm tra v/b  
vào phiên họp ngày  
05/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 49 - KH/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 53 - KH/TU; Kế hoạch số 54 - KH/TU; Kế hoạch số 55 - KH/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch về học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1- Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối hiểu sâu, nắm vững nội dung chủ yếu nêu trong các quy định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện đồng bộ từ Đảng ủy Khối đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

2- Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phải tạo được sự chuyển biến trong việc lãnh đạo của Đảng với việc triển khai chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3- Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung: Quy định số 22 - QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 24 - QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37 - QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 14 - KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; Quy định số 41 - QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Hướng dẫn số 01 - HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng (sau đây viết tắt là các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ



Chính trị và Ban Bí thư Trung ương). Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định, Hướng dẫn. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của cán bộ, đảng viên trong học tập và triển khai thực hiện.

## II- NỘI DUNG

1- Đảng ủy Khối và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc sớm tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương.

### 1.1- Hội nghị cán bộ Đảng ủy Khối

Ngày 01/12/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị học tập các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương tại 02 điểm cầu của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

#### \*Thành phần:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở

- Cán bộ, đảng viên cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối.

\* Nội dung: Quán triệt các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương theo Kế hoạch số 49 - KH/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

### 1.2. Hội nghị đảng bộ, chi bộ cơ sở

\*Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

\*Nội dung: Tập trung quán triệt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Trung ương:

+ Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng;

+ Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

+ Quy định số 37 - QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

+ Kết luận số 14 - KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung;

+ Quy định số 41 - QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ;

+ Hướng dẫn số 01 - HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng

\* Tài liệu (đã gửi đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở)



\* *Thời gian:* Hoàn thành trước ngày 15/01/2022. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, cấp ủy cơ sở quyết định phương pháp, cách thức cụ thể thông qua sinh hoạt đảng bộ, chi bộ để tổ chức học tập quán triệt và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

\* *Báo cáo viên:* đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở.

## **2-Triển khai thực hiện ngay và thường xuyên các nhiệm vụ**

**2.1- Đối với Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 - HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng**

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên căn cứ Quy định 24 - QĐ/TW, Hướng dẫn 01 - HD/TW của Trung ương tập trung tự nghiên cứu, nắm vững, hiểu sâu nội dung chủ yếu nêu trong các văn bản nêu trên để có sự thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện đồng bộ từ Đảng ủy Khối đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối căn cứ Quy định, Hướng dẫn của Trung ương để hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Đảng bảo đảm đúng quy định.

- Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng; các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các Quy định và Hướng dẫn của Trung ương.

**2.2- Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37 - QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm**

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên của đơn vị Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 37 - QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Đảng ủy Khối và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ do cấp ủy mình quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt.

- Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là kiểm



tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, trước hết là lựa chọn đúng đối tượng, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được tham gia tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ năng lực, trình độ, nắm vững các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt; tinh thông nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở; giải quyết kịp thời, dứt điểm những biểu hiện phức tạp mới nảy sinh và khi có đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên. Đảm bảo tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát; kiểm tra, xử lý kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thực hiện nghiêm chế độ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

### ***2.3- Đối với Kết luận số 14 - KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung***

- Cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, khuyến khích cán bộ có tu duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo, có quyết định phù hợp với thực tế, uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm. Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu đề ra, xảy ra thiệt hại, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

- Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỉ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp thí điểm, đổi mới sáng tạo hiệu quả, biểu dương, khen thưởng xứng đáng, ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tu duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo hiệu quả.





Handwritten text in red ink, possibly a date or reference number.

Handwritten text in red ink, possibly a date or reference number.

